



บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (แบบทอขบประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคีรัฐฯ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวคิดพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	สัดส่วน ร่วมดำเนินการ	
๑	นายสมยศ ศรีพุทธ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองบริหารคดี	๑.จัดทำสารบัญช้อมูลการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม พยานหลักฐาน (๒๑๓) คดีและสถิติคดี ในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมจัดทำข้อมูลสถิติของกองบริหารคดี สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ๒.การพิจารณาเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม พยานหลักฐานที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยคณะกรรมการ กลั่นกรองพิจารณากรณีร้องเรียน เรื่องแสวงหาข้อเท็จจริง และ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.	๑ ม.ค. ๖๐ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๔ (๔ ปี ๖ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี	การเริ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ จำนวนคดีด้วยระบบการตรวจสอบสำนวนคดี โดยกองบริหารคดีดำเนินการนำเสนอบรรจุ วาระการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. สำนวน (๒๑๓) การแสวงหาข้อเท็จจริงและ รวบรวมพยานหลักฐานให้กับผู้รับผิดชอบ สำนวนคดี ในกรณีเป็นภารกิจเร่งด่วนตาม คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท.
๒	นางสาวชนกนิพนทร์ ชื่นจันทร์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๐ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๒ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๗	๑.การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี นายช่างชลประทาน ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักชลประทานที่ ๑๒ ส่งการ ตัวตรวจหาให้พนักงานชลประทานเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการของลูกจ้างชั่วคราวมาให้ตนเอง ๒.การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิศึกษา เขต ๔ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ และสั่งจ่ายเช็คให้ตนเองโดยไม่มีเหตุอันควร	ม.ค. ๖๐ ถึง มี.ค. ๖๒ (๒ ปี ๓ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี	การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และพยานหลักฐาน เพื่อการ ไต่สวนข้อเท็จจริง
<b>รวมจำนวน ๒ ราย</b>							